

ที่ สคท.155/55/ปช

## รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิลลิงไทย

ครั้งที่ 50/2555 วันพุธที่ 19 กันยายน 2555

เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบิลลิงไทย

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมศักดิ์	เหล่าปรีชา	นายกสมาคม
2. นายสมบัติ	อนันตรัมพร	นายกกิตติมศักดิ์
3. นายคเชนทร์	ม่วงมณี	อุปนายก
4. นายทรงกรด	ทรัพย์กำเนิด	อุปนายก
5. นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	เลขาธิการ
6. นายวัชรพงษ์	ดีเทศ	ผู้ช่วยเลขาธิการ
7. นายสุริยพงศ์	อยู่อมสิน	ผู้ช่วยเลขาธิการ
8. นายสุเมธ	แสงสลับ	นายทะเบียน
9. นายสมชาย	ทรัพย์เย็น	เหรัญญิก
10. นายพรชัย	เอี่ยมสุกใส	กิจกรรมพิเศษ
11. นายปิตุภูมิ	สุขบงกช	กรรมการ

### ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุกิจ	บัณฑิตวารางค์	ผู้ช่วยเหรัญญิก
2. นายสุชีพ	เขียวลายเลิศ	ปฏิคม
3. นางสาวศรีรินทร์	อัครกิตยานันท์	ประชาสัมพันธ์
4. นายวัลลภ	ชัยวรรณ	ฝ่ายวิชาการ
5. นายกฤษตฤณ	ม่วงมณี	กิจกรรมพิเศษ
6. นายชยพล	เชิญสวัสดิ์	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นายสมศักดิ์ เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

**เรื่องที่ 1** ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริษัทอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14-4/2555

ประธาน: ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริษัทอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14-4/2555 ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถ.พระราม 6 โดยนายสมศักดิ์ เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายสมศักดิ์ เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที่ประชุมว่า มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องงานรับรองคุณภาพบริษัท โดยเสนอศึกษาให้รับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้อยู่ในการพิจารณาศึกษาข้อมูล

ที่ประชุม: รับทราบ

**เรื่องที่ 2** ขอเชิญร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2555”

ประธาน: ด้วยภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับ 40 ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันได้กำหนดให้วันที่ 6 กันยายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ เพื่อระลึกถึง คุณ คุณิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทย ที่ได้ริเริ่มการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชน โดยปีนี้ได้จัดงานขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ที่ประชุม: รับทราบ

**เรื่องที่ 3** ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก

ประธาน: ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อนุมัติโครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึกเพื่อค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรฝึกแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปกำหนดเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝึกและจัดทำแผนการพัฒนาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมปรีณัตน์ พาร์ค สวีท ถ.มิตรไมตรี กรุงเทพฯ

ที่ประชุม: รับทราบ

**เรื่องที่ 4** สอบถามข้อมูลกิจกรรมประจำเดือนและจำนวนสมาชิก

ประธาน: ตามที่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสมาคมที่เป็นสมาชิก ในการจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมประจำเดือน และความเคลื่อนไหวของจำนวนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2555 กลับมายังฝ่ายประสานงานสมาคมการค้า ซึ่งสมาคมฯ ได้ทำการจัดส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม: รับทราบ

## เรื่องที่ 5 ขอเชิญสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์อุตสาหกรรมไทย มิติใหม่ในการหลีได้ จีน อินเดีย

ประธาน: ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ จีน อินเดีย จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูม B และ C ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต ประตูน้ำ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

ที่ประชุม: รับทราบ

## เรื่องที่ 6 ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา

ประธาน: ด้วย คณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้เล็งถึงความสำคัญของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในปี 2558 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สภาหอการค้าจึงกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนธุรกิจไอซีทีไทย สู่อEC” ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯส่งผู้แทน คุณทรงกร ตัณฑ์กำเนิด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุม: รับทราบ

## เรื่องที่ 7 สอบถามข้อมูลกิจกรรมประจำเดือนและจำนวนสมาชิก

ประธาน: ตามที่ สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสมาคมที่เป็นสมาชิก ในการจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมประจำเดือน และความเคลื่อนไหวของจำนวนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2555 กลับมายังฝ่ายประสานงานสมาคมการค้า

ที่ประชุม: รับทราบ

## เรื่องที่ 8 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คลื่นความถี่ ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ประธาน: ด้วยคณะกรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “คลื่นความถี่...ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ” (ภายใต้แนวคิด Thailand Digital Agenda) ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมโนมา ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ที่ประชุม: รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 50/2555

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 49/2555 วันพุธที่ 15 ส.ค. 2555  
ที่ประชุม: รับรองการประชุม ครั้งที่ 49/2555

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน

นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที่ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที่ 15 ส.ค. 55 เป็น  
จำนวนเงิน 160,488 บาท

มีรายรับดังนี้ -

รายจ่ายดังนี้ ค่าชุดสังฆทาน 2,691 บาท ค่าอาหารบุฟเฟต์ 20,250 บาท ค่าทิปพนักงาน 750 บาท  
ค่าถวายปัจจัยพระภิกษุ 9 องค์ 2,900 บาท ค่ารถวัด 1,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 255 บาท  
ค่าอินเตอร์เน็ต 594.25 บาท เงินเดือนพนักงาน 13,000 บาท ค่าส่งจ่ายชูปทอง 2,400 บาท  
ค่าหมึกพรีนเตอร์สีดำ 2,400 บาท ค่าแก้อื้อ 16 ตัว 14,367.60 บาท ค่าส่วนกลาง 2,238.89  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,384.50 บาท รวมรายจ่าย 66,501.24 บาท

ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 19 ก.ย. 55 เป็นจำนวนเงิน 97,410.13 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย  
สิบบาทสิบสามสตางค์)

ที่ประชุม: รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

### 4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม

นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุม ในรอบเดือนระหว่างวันที่ 15 ส.ค. - 19 ก.ย. 55

ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ่มเติม ณ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 109 บริษัท

ที่ประชุม: รับทราบ

### 4.2 การจัดการกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ

สมาคมฯ จะจัดการรายได้เข้าสมาคมฯ โดยจะมีการจัดแข่งขัน Cabling โดยหาสถานที่ในการจัดแข่งขัน ซึ่งสมาคมฯ จะ  
ไปดูสถานที่ในการจัดการแข่งขันในวันที่ 12 ก.ย. 55 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต  
นนทบุรี แต่ปรากฏว่าสมาคมฯ ทำหนังสือไปไม่ทัน จึงขอเลื่อนกำหนดไว้ก่อน ทางคุณทรงกรดแจ้งว่าหลังจาก  
สมาคมฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้ว และได้คุยกับ Fluke และ Fujikura โดยสมาคมฯ ต้องทำหนังสือ  
ถึง Fluke โดยทาง Fluke จะติดต่อให้ ส่วนของ Fujikura ราคาเท่าเดิม ส่วนทาง Sumitomo ก็สนใจเช่นเดียวกัน ช่วง  
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นคุณทรงกรดได้เจอทีมงานประเทศลาวเขาสนใจจะซื้อเครื่อง 12 เครื่อง โดยจะให้ซื้อผ่าน  
สมาคม ส่วนในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากไปญี่ปุ่นได้เจอเจ้าหน้าที่ของรัฐจะขอเข้าร่วมประชุมกับสมาคมด้วย โดย  
จะสนับสนุนสาขานี้ ส่วนการแข่งขันอาเซียนปีนี้สาขาเราจะไม่มีการแข่งขัน แต่ทางญี่ปุ่นจะผลักดันให้เป็นสาขา  
Demo คือไม่สามารถลงได้เต็มตัวแต่เขาจะขอให้ทีมประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนจัดการแข่งขัน Demo Skills ให้ด้วย

ซึ่งทาง Chief Expert ของญี่ปุ่นจะช่วยเหลือเราเต็มที่ โดยจะมีการแข่งขัน Demo Skills ในเดือนพฤศจิกายน นี้  
คุณพรชัย เอี่ยมสุกใส แจ้งว่า ทางบริษัท TP Link จะจัดการแข่งขัน Network ซึ่งตอนนี้กำลังติดกับทางราชภัฏภาค  
ตะวันตกก่อน ผู้แข่งขันก็เป็นนักศึกษาราชภัฏ กำหนดเป็นที่ จ.ราชบุรี น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยจะ  
คุยรายละเอียดกันอีกทีว่าเป็นวันไหน เวลาอะไร ส่วนเรื่องโจทย์การแข่งขันทางคุณทรงกรดและคุณพรชัยจะทำโจทย์  
ร่วมกัน

#### 4.3 มาตรฐานแรงงาน

นายทรงกรด ทรัพย์กำเนิด แจ้งในที่ประชุมว่า มาตรฐานของญี่ปุ่น แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยบางสาขาได้มีมาตรฐาน  
ฝีมือแรงงานแล้ว เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ของ ส.ช่างเหมาฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. B trainer 2. Inter media  
3. Advance โดยที่สมาคมจะทำมาตรฐานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจะประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือ  
แรงงาน ในด้านมาตรฐานการติดตั้ง ทฤษฎี และปฏิบัติ ให้ Cover ไปด้วย และจะขอให้สถานที่ในการฝึกอบรม  
โดยจะอบรมที่กรมพัฒนาฯ แต่จะสอบที่สมาคมฯ และสมาคมจะเป็นผู้ออก Certificate ให้กับผู้ฝึกอบรม  
ที่ประชุม: รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

#### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกำหนดการ  
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ชั้น 2 อาคารริเวียร่า สมาคมเคเบิ้ลลิงไทย

ปิดประชุม เวลา 17.45 น.

นางสาวปิยดา ชัยสิทธิวิโชค

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม